



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๙๔,๙๓๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตั้งทีมวิจัยโอเน็ตนำไปคัดเลือกแอดมิชชั่นส์

● เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปรึบลดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้โรงเรียนจัดสอบ และจะเริ่มสอบในปีการศึกษา 2558 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นห่วงจึงได้มอบให้ มศว จัดทำวิจัยผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เพื่อดูว่าคะแนนโอเน็ตมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือไม่ และในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ ควรใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระฯ นั้น ขณะนี้ มศว ได้จัดตั้งทีมขึ้นมาทำวิจัยในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าผู้ที่มีคะแนนโอเน็ตน้อยปานกลาง หรือสูง เมื่อเข้ามาเรียนแล้วมีผลการเรียนเป็นอย่างไร และสำเร็จการศึกษา

หรือไม่

“ทปอ.มอบให้ มศว จัดทำวิจัยผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เพื่อดูว่าคะแนนโอเน็ตมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือไม่ และในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ ควรใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระฯ ซึ่งเมื่อผลการวิจัยออกมาแล้ว จึงค่อยนำหารือร่วมกันอีกครั้ง” อธิการบดี มศว กล่าว

ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการดำเนินการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลอีกหลายเดือน และคาดว่าจะไม่ทันการพิจารณาองค์ประกอบในการคัดเลือกแอดมิชชั่นส์ในปี 2559 นี้ แต่ถึงแม้ว่าผลวิจัยจะนำมาใช้ไม่ทัน มศว ยังคงเดินหน้าศึกษาวิจัยต่อไป เพราะคาดหวังในการนำผลการวิจัยครั้งนี้มาใช้ในการปรับใหญ่องค์ประกอบแอดมิชชั่นส์ ที่ต้องประกาศให้นักเรียนทราบก่อนล่วงหน้า 3 ปี อย่างไรก็ตาม การจะปรับอะไรต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน และจะปรับโดยไม่มีข้อมูลไม่ได้ ดังนั้นในระหว่างนี้ คงต้องรอดูผลการวิจัยก่อน ซึ่งเมื่อผลการวิจัยออกมาแล้ว จึงค่อยนำหารือร่วมกันอีกครั้งใน ทปอ. โดยบทสรุปของการวิจัยอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีจะใช้อีเน็ต 5 กลุ่มสาระฯ หรือ 8 กลุ่มสาระฯ ในการแอดมิชชั่นส์ หรืออาจจะยกเลิกการใช้คะแนนโอเน็ตไปเลยก็ได้

